
128. löggjafarþing 2002–2003.
Þskj. 405 — 365. mál.

Fyrirspurn

til dómsmálaráðherra um umferðarslys í Reykjavík.

Frá Katrínu Fjeldsted.

1. Hver hefur þróun banaslysa og alvarlegra slysa í umferðinni í Reykjavík verið sl. 10 ár?
Hvert er hlutfall umferðarslysa í Reykjavík miðað við landsmeðaltal á þessu árabili?

2. Hversu margir bílar eru í umferðinni í Reykjavík að meðaltali á degi hverjum?
3. Hvaða aðgerðir eru taldar hafa haft áhrif í þá átt að fækka banaslysum og alvarlegum

slysum í borginni?


